



ที่ ศธ.๐๒๑๐.๗๓๐๖/๗๑๑

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม  
อัธยาศัยอำเภอมะนัง หมู่ที่ ๗ ต.นิคมพัฒนา  
อ.มะนัง จ.สตูล ๙๑๑๓๐

๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ที่ ศธ.๐๒๑๐.๗๓/ว๒๗๑ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ให้ศูนย์การศึกษานอกระบบและ  
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอมะนัง จัดทำข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอมะนัง ได้จัดทำรายงาน  
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เอกสารดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจตุพร ทหารไทย)

ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอมะนัง

กลุ่มจัดการศึกษานอกระบบฯ

โทรศัพท์. ๐ -๗๔๗๗-๔๔๗๑

โทรสาร. ๐ -๗๔๗๗-๔๔๗๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [ma.satun@hotmail.com](mailto:ma.satun@hotmail.com)

นวนนักเรียนออกช่วงชั้น กศน.

ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2563

ลำดับที่	ชื่อสถานศึกษา	ประเภทการศึกษา															
		ฐานะยากจน		มีปัญหาครอบครัว		สมรสแล้ว		มีปัญหาการปรับตัว		ต้องติดถูกจับ		เจ็บป่วยอุบัติเหตุ		อพยพตาม			
		ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง		
1	ศูนย์การศึกษาออกกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสุโขทัย																
2	ศูนย์การศึกษาออกกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดวงแก้ว																
3	ศูนย์การศึกษาออกกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดวงแก้ว																
4	ศูนย์การศึกษาออกกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าแพ																
5	ศูนย์การศึกษาออกกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอละมูง																
6	ศูนย์การศึกษาออกกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุ่งหว้า																
7	ศูนย์การศึกษาออกกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเม่นัง																

\*\*\* หากระดับชั้นไหนไม่มีนักเรียนออกกลางคัน ให้ใส่เครื่องหมาย " - " \*\*

รายนามนักเรียนออกข้างชั้น กศน.

ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2563

ลำดับที่	ชื่อสถานศึกษา	มัธยมศึกษา																
		ผู้ปกครอง		หาเลี้ยงครอบครัว		กรณีอื่น ๆ		ฐานะยากจน		มีปัญหาครอบครัว		สมรสแล้ว		มีปัญหาการปรับตัว		ต้อง		
		หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	คง		
1	ศูนย์การศึกษาออกรบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสท																	
2	ศูนย์การศึกษาออกรบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอควนโ																	
3	ศูนย์การศึกษาออกรบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอควนกา																	
4	ศูนย์การศึกษาออกรบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าแพ																	
5	ศูนย์การศึกษาออกรบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอละงู																	
6	ศูนย์การศึกษาออกรบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุ่งหว้า																	
7	ศูนย์การศึกษาออกรบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมะนัง			1	1									7	2			1

\*\*\*\* หากระดับชั้นไหนไม่มีนักเรียนออกกลางคัน ให้ใส่เครื่องหมาย " - " - "

นายนนักรียนออกช่วงชั้น กศน.

ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2563

ลำดับที่	ชื่อสถานศึกษา	ชาติอนต้น																
		ลูกจับ		เจ็บป่วยอุบัติเหตุ		อพยพตามผู้ปกครอง		หาเลี้ยงครอบครัว		กรณีอื่นๆ		ฐานะยากจน		มีปัญหาครอบครัว				
		หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย			
1	ศูนย์การศึกษาออกรบบและการศึกษตามอัยยาศัยอำเภอเมืองสด																	
2	ศูนย์การศึกษาออกรบบและการศึกษตามอัยยาศัยอำเภอควนโต																	
3	ศูนย์การศึกษาออกรบบและการศึกษตามอัยยาศัยอำเภอควนกา																	
4	ศูนย์การศึกษาออกรบบและการศึกษตามอัยยาศัยอำเภอท่าแพ																	
5	ศูนย์การศึกษาออกรบบและการศึกษตามอัยยาศัยอำเภอละงู																	
6	ศูนย์การศึกษาออกรบบและการศึกษตามอัยยาศัยอำเภอทุ่งหว้า																	
7	ศูนย์การศึกษาออกรบบและการศึกษตามอัยยาศัยอำเภอเมะนัง																	

\*\*\*\* หากระดับชั้นไหนไม่มีนักเรียนออกกลางคัน ให้ใส่เครื่องหมาย " - " - "



จำนวนนักเรียนออกช่วงชั้น กคน.

ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2563

ลำดับที่	ชื่อสถานศึกษา	อื่นๆ	รวมทั้งสิ้น	
		หญิง	ชาย	หญิง
1	ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสง			
2	ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอควนโต			
3	ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอควนกา			
4	ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าแพ			
5	ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอละงู			
6	ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุ่งหว้า			
7	ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอมะนัง	6	16	9

\*\*\*\* หากระดับชั้นไหนไม่มีนักเรียนออกกลางคัน ให้ใส่เครื่องหมาย " - "